

สหพัฒน์ฯ เดินหน้า 2 ทศวรรษ มุ่งสร้างโอกาสการศึกษาให้เยาวชนไทย เตรียมจัดใหญ่ Sahapat Admission ครั้งที่ 20

นำเสนอเมื่อ : 5 ก.ย. 2560

สหพัฒน์ฯ ประกาศความพร้อมจัดติวฟรีครั้งใหญ่แห่งปี “Sahapat Admission ครั้งที่ 20” ตอกย้ำความสำเร็จครบรอบ 2 ทศวรรษ ด้วยรูปแบบโครงการที่แตกต่าง โดยรวบรวมทุกความต้องการของนักเรียนมาไว้ในงานเดียว ระดมทัพติวเตอร์ชื่อดังจากสถาบันชั้นนำของเมืองไทย เจาะลึกเทคนิคพิชิต TCAS แนะนำข้อสอบตอบโจทย์ทุกสนาม เสริมไฮไลต์กิจกรรม “ไอดอลคนเก่งสายอาชีพ” สร้างแรงบันดาลใจในการสอบเข้าเรียนต่อสาขาอาชีพยอดฮิต โดยตั้งเป้าหมายถ่ายทอดสัญญาณบรอดแบนด์กระจายไปยังโรงเรียนกว่า 1,000 แห่ง ทั่วประเทศ



นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒน์ฟิล์ม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สหพัฒน์ฯ ยึดมั่นเจตนารมณ์ในการส่งเสริมด้านการศึกษาที่เท่าเทียมให้กับเยาวชนไทย โดยจัดโครงการ Sahapat Admission มาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เป็นปีที่ 20 ซึ่งได้รับความร่วมมืออันดีจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ

บิสชิน มองต์เฟลลู และ ริชเชส รวมทั้งพันธมิตรผู้ร่วมจัดงานทุกภาคส่วน เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศได้เรียนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

“ความสำเร็จตลอด 2 ทศวรรษ กับการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทย
ถือเป็นความภูมิใจที่สหพัฒน์
ได้เติมเต็มความฝันในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้กับเยาวชนไทยนับล้านคนได้สำเร็จ
และวันนี้เรายังคงมุ่งมั่นในการพัฒนารูปแบบโครงการใหม่ที่มีความทันสมัย มีเนื้อหาสาระที่เข้มข้น
เท่าทันต่อระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนแปลงไป
เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและเกิดประโยชน์กับนักเรียนมากที่สุด” นายเวทิต กล่าว

สำหรับโครงการ Sahapat Admission ครั้งที่ 20 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-7 ตุลาคมนี้
ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยตั้งเป้าหมายในการถ่ายทอดสดการสอบตลอดทั้ง 6 วัน ผ่านสัญญาณ
บรอดแบนด์ไปยังโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ กว่า 1,000 แห่ง ทั่วประเทศ
โดยจุดเด่นของโครงการฯ ในปีนี้ คือ การรวบรวมอาจารย์ชั้นนำระดับประเทศจากหลากหลายสถาบันชื่อดัง อาทิ
พีแอนด์-อริสรา พีกิฟต์ พีห่มุย จากเอ็นคอนเซ็ปต์ พีโหนด พีแท๊ป พีเคน พีวีเวียน จากออนดีมานด์ พีเอ พีฟาร์ม พีไผ่
พีบีก จากวี บายเดอะเบรน ครูมินต์ -ผศ.ดร.สาธิตา จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์ฯ พีหนู-อ.กฤติกา ครูติ่ง- กรกฤษ ครูทอม
คำไทย ครูแบร์รี่ จากสถาบันทีบีเอส อ.เมฆ-วันชนะ และ อ.ชัย ลากเพิ่มทวี เป็นต้น
มารวมถ่ายทอดความรู้แต่ละกลุ่มวิชาแบบเจาะลึก ตอบโจทย์ข้อสอบจากทุกสนาม ทั้ง O-Net, Gat, Pat
และสอบตรงวิชาสามัญ รวมทั้งเทคนิคพิชิต TCAS61
เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่
โดยครั้งนี้ถือเป็นปีแรกที่โครงการฯ ได้จัดตารางการเรียนการสอนแบ่งเป็นกลุ่มวิชาละหนึ่งวัน
เพื่อให้นักเรียนสามารถเก็บเกี่ยวความรู้ทุกวิชาได้อย่างเต็มที่

นอกจากความเข้มข้นของความรู้ในห้องเรียนแล้ว
ในปีนี้ยังมีการจัดกิจกรรมพิเศษเปิดบุชแนะแนวอาชีพและการสอบแต่ละสาขา โดยเชิญ “ไอดอลลูกคนเก่งสายอาชีพ”
ได้แก่ ไบเฟิร์น-พัชกร พลบูรณ์ นักแสดงและพิธีกรมากความสามารถ จิม-โสภณ ศักดาพิศิษฏ์ ผู้กำกับรุ่นใหม่
จากภาพยนตร์เรื่องลัดดาแลนด์และเพื่อน...ที่ระลึก เบลล-เขมิศรา พลเดช นักแสดงวัยรุ่นจากซีรีส์ดัง ฮอว์ก
วัยว้าวุ่น แดมพ์-พีโลมาศ คำชู นักเขียนขวัญใจวัยรุ่น นามปากกา “แดมพ์เบอร์รี่” ตาร์-กวิณ สุวรรณตระกูล
ไอดอลนักลงทุนรุ่นใหม่ กูรูด้านหุ้น นักเขียนประจำเว็บไซต์ Aom Money และ Money Channel ทรอย-ชกานต์
อานันท์ไทย และจ๊วย-ชินชิวัน วงษ์เสวี สองนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรง ผู้ร่วมก่อตั้ง “Globish” สตาร์ทอัพที่โตเร็วที่สุด
อ.มายด์ และ อ.พีท ทนายหน้าไสขวัญใจวัยรุ่น จิมมี่-อริสมันต์ ภูริโรจนกิจ นักธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ เจ้าของกระเป๋
แบรנד “จิมมี่ทอส” และนันท-กฤตธวัฒน์ เอกชัย พิธีกรวัยรุ่นสุดแนวและนักแสดงซีรีส์ GPA สถาบันพันธุ์แบบ
มารวมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนที่มาติวในปีนี้อย่าง

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมเตรียมความพร้อมกับโครงการ
Sahapat Admission ครั้งที่ 20 ได้ทางเว็บไซต์ www.sahapatadmission.com ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ 25 กันยายนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด โทร. 0 2354 3588 www.incom.co.th

อุษณีญ์ ถาวรกาญจน์ โทร.081 984 5500 Email: usanee@incom.co.th